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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 
 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ช่วงที่รายการวิทยุตอนน้ีออกอากาศก็เป็นช่วงที่ทุกคนกําลังเตรียม
ตัวไปสงกรานต์  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า สงกรานต์ปีน้ีจะลองเดินทางโดยรถไฟกรุงเทพไปศรีราชาซึ่งการรถไฟ
แห่งประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ประเด็นสําคัญในช่วงสงกรานต์ปีน้ีก็คือจะมีการนําวัฒนธรรมไทยมา
ใช้มากขึ้นหรือไม่ เพราะออเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ จะมีทุนทางวัฒนธรรมมากข้ึน อีกเร่ืองหน่ึงคือการดูแลความ
ปลอดภัย เรื่องน้ีสําคัญมาก ถ้าเมาก็ต้องพักผ่อน อย่าไปขับรถ  

เมื่อคืนก่อนหน้าการออกอากาศคร้ังน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ดูการแข่งขันกีฬา 2 รายการ รายการ
แรกคือการแข่งขันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ซิต้ีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สําหรับคนที่บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดคงดีใจมากเพราะกลับมาชนะแมนเชสเตอร์ซิต้ีที่บ้านของเขาพลิกล็อค 3 ต่อ 2 คะแนน ทั้งที่เคยถูกนํา
ในครึ่งแรก 2 ต่อ 0 คะแนน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ได้ติดตามข่าวน้ีมาตลอด ก็ดีใจที่ได้รับข่าวดี เมื่อกล่าวถึงกีฬาฟุตบอลที่
หลายท่านช่ืนชอบ แต่ละทีมก็เก่งๆทั้งน้ัน บางครั้งก็เดาทางยากเหมือนกัน บางทีมก็เป็นตัวเต็ง บางทีมก็เป็น
มวยรองแต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเก่งจริงก็อาจไปถึงแชมป์ก็ได้ ขอให้กําลังใจทุกทีม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เมื่อคืนก่อนหน้าการออกอากาศคร้ังน้ี ได้ดูการแข่งขันเพราะอยากรู้
ว่าเขาจะปรับตัวอย่างไร ครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นไม่ดี ปีน้ีแมนเชสเตอร์ซิต้ีนํามาก โค้ชของเขาช่ือ 
Pep Guardiola ทําให้ทีมเล่นได้ดี  

 
Pep Guardiola 
ที่มา: https://www.telegraph.co.uk/content/dam/football/ 
2016/09/22/106984305-guardiola-
sport_trans_NvBQzQNjv4BqqVzuuqpFly 
LIwiB6NTmJwfSVWeZ_vEN7c6bHu2jJnT8.jpg?imwidth=450 
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ส่วนอีกรายการหน่ึงคือกอล์ฟระดับมาสเตอร์ ซึ่งก็เป็นกอล์ฟที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของโลก เล่นที่ออกัสตาใน
รัฐจอร์เจีย สนามสวยมาก นักกอล์ฟหรือคนท่ีชอบกอล์ฟถ้ามีโอกาสไปดูบ้างก็จะดี  มีนักกอล์ฟไทยด้วยคือ   
กิรเดช อภิบาลรัตน์ เล่นได้ดีพอสมควร ช่วงที่ออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ีเป็นวันที่ 3 ของการแข่งขันยังเหลือ
อีกวันหน่ึง คนที่นําอยู่ช่ือ Patrick Reed เป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกัน และกําลังจะแข่งสูสีกับ Rory McIlroy ซึ่ง
เคยชนะระดับแกรนด์สแลมมาแล้วแต่ยังไม่เคยชนะระดับมาสเตอร์ สนุกมาก Patrick Reed นําอยู่ประมาณ 3 
แต้ม สนามน้ีมีข้อดีคือถ้าเสี่ยงแล้วประสบความสําเร็จก็ชนะ ถ้าไม่สําเร็จก็หลุดไปเลย ซึ่งเป็นความท้าทาย  
กรีนที่น่ันจะไหลลง มีนํ้ามาก ยาก เป็นสนามที่ไม่ไกล  

   
กิรเดช อภิบาลรัตน ์

ท่ีมา: 
https://storage.googleapis.com/ 
gdwp/2016/08/Kiradech-
Aphibarnrat_Cover.jpeg 

Rory McIlroy 
ท่ีมา:https://www.golfchannel.com/  
sites/default/files/video/ 
thumbnail/2018/03/30/ 
180330_euro_masters_ 
preview_rory_mcilroy.jpg 

Patrick Reed 
ท่ีมา: 
http://images.performgroup.com/ 
di/library/omnisport/3c/9b/reed-
patrick-getty-ftr_1etasna15to901 
hw1m 6h69fsxi.jpg?t=-
1663556790&w=960&quality=70 

 
เรื่องสงครามการค้า สิ่งที่คนต้องปรับตัวมากคือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง เคยคิดมาก่อนว่า

หลังจากมีองค์การการค้าระหว่างประเทศ หรือ WTO ซึ่งมีดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิไปเป็นผู้อํานวยการ แต่ก่อน 
การค้าเสรีมีการลดภาษี หรือ tariff แล้วก็ตกลงกันระหว่างโลก แต่โดนัลด์ ทรัมป์ก็มีความคิดประหลาด
โดยเฉพาะกับประเทศจีน คิดว่าประเทศจีนส่งสินค้ามากกว่าซื้อสินค้าจากอเมริกา เรียกว่า ขาดดุลการค้า 
จริงๆแล้วเรื่องการขาดดุลการค้าเป็นปัจจัยหน่ึงเท่าน้ัน จริงๆแล้วประเทศไทยก็ขาดดุลการค้ากับประเทศอ่ืน
มากมาย นโยบายที่คิดว่าประเทศหน่ึงขายแล้วต้องได้มากกว่าประเทศอ่ืนเป็นนโยบายแบบโบราณ เรียกว่า 
Mercantilism ประเทศน้ันส่งสินค้ามามากกว่าประเทศน้ันก็รวย มันไม่ได้แค่ส่งสินค้าไป ส่งสินค้ามา สินค้า
บางตัวก็กลายเป็นวัตถุดิบ แล้วมันก็ทําให้ราคาหรือการบริโภคของคนในประเทศน้ันถูกลง จีนส่งสินค้าจํานวน
มากมาอเมริกา ทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง แล้วก็มีปัจจัยการผลิต เอามาใช้ในการผลิตจึงไปสร้าง
เศรษฐกิจในด้านอ่ืน ถ้าประเทศใดก็ตาม สามารถบริหารดุลการค้าถึงแม้ว่าจะขาดดุลอยู่บ้าง แต่ว่าประชาชน
ได้ประโยชน์ หรือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ประเทศก็อยู่ได้ แต่โดนัลด์ ทรัมป์รู้สึกว่า ประเทศที่ชนะ ส่ง
สินค้ามามากกว่า จะต้องเป็นประเทศที่เอาเปรียบเขา โดนัลด์ ทรัมป์จึงต้ังกําแพงภาษี เหมือนวันน้ีถ้าประเทศ
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ไทยต้ังกําแพงภาษีทุกๆอย่าง สินค้าเข้ามาในประเทศก็แพง ผู้บริโภคก็ลําบาก การค้าก็ต้องลดการกีดกันการค้า 
ถ้าต้ังกําแพงภาษีมากการค้าก็ไม่เกิด การค้าก็ดีต่อประเทศในโลก แต่ที่น่ากลัวก็คือ การเมืองยุคโดนัลด์ ทรัมป์
เขาหาเสียงมา เมื่อหาเสียงแล้วก็จะทําตามโดยไม่ศึกษา คิดอะไรก็ทํา เขาชอบดูทีวี ทีวีในอเมริกามี 2 ส่วน 
ส่วนหน่ึงสนับสนุนเขา ส่วนหน่ึงต่อต้านเขา เขาจึงด่าพวกน้ีว่า Fake News เขาหาเสียงไปเร่ือยๆ การค้าในโลก
มีการกีดกันอยู่ 2 อย่าง อันหน่ึงก็คือการต้ังกําแพงภาษี อีกอันหน่ึงคือปัจจัยอ่ืนๆที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งประเทศจีนเก่ง 
โดนัลด์ ทรัมป์ไม่ได้ศึกษาเรื่องน้ีเพราะการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ถ้าเป็นประเทศท่ีไม่ได้ศึกษาหรือเจรจา
มาก่อน ก็ทําลําบาก อย่างเช่นวันน้ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ให้ไทยนําเข้าหมูจากอเมริกา แต่ไทยมี
ระเบียบคือไม่ให้ใช้สารเร่งเน้ือแดง เป็นกฎทางด้านสุขอนามัยของไทย ครั้งเราก็ต้องป้องกันเรื่องอย่างน้ี
เหมือนกัน เมื่อเกิดปัญหามันก็ลุกลามเร็วและกระทบไปทุกประเทศ มันพัวพันไปกันหมด เศรษฐกิจก็เหมือน
สมัยที่ไทยมีปัญหาวิกฤตต้มยํากุ้ง เกิดขึ้นมาลุกลามและไปกระทบเศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกจริงๆแล้ว 
ช่วงหลังโดยเฉพาะปีน้ีก็ถือว่าเราขยายตัวดีขึ้นพอสมควร จึงเป็นห่วงความบ้าคลั่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อเมริกา
ประธานาธิบดีมีอํานาจมาก ตอนน้ีตลาดหุ้นของเมริกาก็ผันผวนมาก แล้วก็จะมากระทบตลาดหุ้นในประเทศ
ไทยด้วย โดนัลด์ ทรัมป์ไม่รู้ว่าประเทศจีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ด้านการค้าเท่าน้ัน อเมริกาเป็นหน้ีจีน
มากมายไปหมด เป็นประเทศที่ขาดทุนหมด ทั้งด้านงบประมาณ ดุลการค้า และด้านอ่ืนๆ เป็นประเทศท่ีใช้จ่าย
เกินตัว เพราะทําตัวเป็นตํารวจโลก 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า โดนัลด์ ทรัมป์มีนิสัยมุทะลุด้วยความเป็นพ่อค้ามาก่อน เพราะฉะนั้นตอน
ที่เขาหาเสียงโดยท่ีมีฐานเป็นเกษตรกร และสิ่งต่างๆท่ีเขานําเสนอนโยบายมา ในมุมที่เขาเป็นนักการเมือง ก็
พยายามไปทําให้ความรู้สึกของประชาชนท่ีเลือกเขาเห็นว่าทําตามสัญญาแล้วแต่จริงๆแล้วเขาพลิ้ว อีกไม่นาน
เขาก็ต้องเปิดทางเพ่ือหาวิธีการที่จะลดความร้อนแรงลงมิฉะน้ันอเมริกาจะมีแต่เจ็บหนัก  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆจากการตอบโต้ของสีจิ้นผิงกลายเป็นภาค
เกษตรเพราะสินค้าอย่าง ถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าที่จีนต้องซื้อโดยตรง คือจริงๆแล้ว ฐานเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์
เป็นภาคเกษตรส่วนใหญ่ ตอนน้ีที่จีนโต้ตอบด้วยกําแพงภาษีสินค้าเกษตร คนที่เป็นฐานเสียงของเขาก็เดือดร้อน 
จริงๆแล้วอเมริกาต้องการส่งออกสินค้าเกษตรค่อนข้างมาก อยากให้คนไทยศึกษาการเมืองแบบเลือกต้ังด้วย 
ถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วแก้อย่างไร อย่างน้อยเมืองไทยยังมีปฏิวัติซึ่งหลายคนบอกว่าปฏิวัติไม่ดี แต่หลายครั้ง
ปฏิวัติก็เข้ามาช่วยสถานการณ์เป็นช่วงๆและทําให้ประเทศไม่ล้มเหลว อย่างอเมริกาในขณะน้ี ถ้าคนคิดได้แล้ว
หาทางกําจัดทรัมป์ด้วยวิธีต่างๆ อเมริกาก็จะดีขึ้น ทรัมป์เป็นเหมือนนักปลุกระดม คือไม่ได้บริหารประเทศ การ
บริหารประเทศต้องมีคณะที่ปรึกษาหารือกัน มองแล้วทุกมุม สมัยโอบาม่าหรือจอร์จ บุช มีการปรึกษาหารือกัน 
แต่สมัยทรัมป์ คณะที่ปรึกษาก็เหมือนกับลูกน้อง เมื่อทําอะไรไม่ถูกใจก็ปลดออก วิธีการปลดก็ใช้ Twitter เป็น
คนที่ไม่มีมารยาท ใช้คําพูดชวนหาเร่ือง ด่าคน กฎหมายหม่ินประมาทของอเมริกาอ่อน ถ้าเป็นในเมืองไทยไม่มี
ใครยอมเพราะใช้คําพูดที่หยาบคายมาก คนเราต้องไม่รู้เฉพาะเรื่องภายในประเทศของตนเองแต่ต้องรู้เรื่อง
ระดับโลกด้วย ระดับโลกก็มากระทบกับประเทศเราด้วย ตลาดหุ้นก็ตก เพราะฉะนั้นเวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์เขียนสมรรถนะของคนที่มีความสามารถในทํางานปัจจุบัน บางคนอาจจะเขียนว่า จะต้องมีความสามารถ
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ในการบริหารจัดการ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ อันน้ันก็สําคัญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เขียนไว้ 2 อันที่
แตกต่างจากคนอ่ืนและก็จําเป็น โดยเฉพาะครูประถมและมัธยมต้องมีโลกทัศน์ที่กว้าง กระตุ้นให้เขาแสวงหา
ความรู้ที่มันเป็นเรื่องของโลกภายนอก แล้วต้องมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการด้วย เรามักจะคิดว่าผู้ประกอบการ
ต้องออกไปเป็นเถ้าแก่ แต่จิตวิญญาณผู้ประกอบการหมายถึงคนที่แสวงหาโอกาสใหม่ๆ บริหารความเสี่ยง 
สร้าง networking สร้างลูกค้าใหม่ ทําไมคนไทยที่ทําธุรกิจขยายไม่ได้ เพราะ เขาไม่กล้าเสี่ยง เพราะ ฉะน้ัน
เรื่องจิตวิญญาณผู้ประกอบการต้องส่งไปยังชุมชนด้วย  

ลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คนหน่ึงเป็นอดีตผู้ว่าตอนน้ีกําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ ได้เชิญทีมของ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไปดูงานในโครงการไทยนิยมย่ังยืน โครงการน้ีทําให้คนมีส่วนร่วม แล้วก็ปรับปรุง
โครงการเหล่าน้ีให้มันต่อเน่ือง โครงการน้ีไปทุกหมู่บ้าน แต่ว่าทําครั้งเดียวแล้วเลิก ยุคน้ีเป็นยุคดิจิตอล 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เก็บข้อมูลไว้ แล้วก็ให้นักวิชาการเข้าไปสังเคราะห์ดูว่ามีโครงการอะไรบ้างที่น่าจะ
ทําต่อ เพราะว่าไปลงทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาททหารก็พูดเรื่องความมั่นคง ประชาธิปไตยจะเลือกคน
อย่างไร ก็ไม่เป็นไร มีเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ขณะเดียวกันก็ต้องมี
เรื่องเก่ียวกับการทํามาหากินด้วย ถ้าราชการไปฝ่ายเดียว ชาวบ้านฟังอย่างเดียว ก็ได้ประโยชน์ระดับหน่ึง ถ้า
เราทําให้ต่อเน่ือง ขณะนี้มีคณิตศาสตร์แบบ Algorithm สามารถเอาตัวเลข Big Data สังเคราะห์ดูว่าใน
หมู่บ้านไหนบ้างมีแววแล้วทําอย่างต่อเน่ืองให้เขามีความเป็นมืออาชีพ ให้เขาเป็นผู้ประกอบการจริงๆแล้ว คน
ต่างจังหวัดไม่ได้ฝึกเรื่องน้ีมา แต่เป็นสังคมที่มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ.ควบคุมอยู่ คําว่า ประชารัฐ ต้องให้
ภาคเอกชน ภาควิชาการเข้าไปร่วมด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ โชคดีที่ได้รับเกียรติจากทางโครงการให้ไป
เย่ียมชม และถ่ายทํารายการมาออกอากาศ แม้ว่าโครงการน้ีจบภายในปีน้ี แต่ว่าฐานข้อมูลก็น่าจะอยู่ ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลก็ต้องมีจุดอ่อน ตอนน้ีเป็นนโยบายเร่งด่วนคล้ายๆกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ก็
คือประชารัฐรอบ 2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเรียกว่าไทยนิยม ไม่ควรจะมองว่าเป็นการหาเสียงแต่เป็น
ความหวังดีที่อยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะประชาชนไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปน่ังฟัง เวลาศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ทําอะไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็กระตุ้นให้เขามีส่วนร่วมมีชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  
เขาก็ได้ความรู้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ให้เขาคิด เมื่อคิดเป็นก็ต้องทํางานอย่างต่อเน่ือง มีตัวละคร ต้องเน้น
จากปริมาณมาเป็นคุณภาพ ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง พัฒนาทุนมนุษย์ ถ้าไม่พัฒนาชาวบ้าน เขาก็ต้องแบ
มือขอ โครงการไทยนิยมมีตัวละครภาครัฐมาก ไม่มีความต่อเน่ือง แล้วก็ทําทุกหมู่บ้าน ขอบคุณท่านผู้ตรวจซึ่ง
อดีตเป็นผู้ว่าและปัจจุบันเป็นลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ท่านได้จัดให้ไปดูงานที่อําเภอบางเลน ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ ก็ได้ความรู้มาก ในอนาคตข้างหน้า เราก็เป็นคนกลาง นักวิชาการอย่างศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
ถ้ามีโอกาสรับใช้ประเทศ ก็ทําโดยไม่คาดหวังตําแหน่งใด ขอแค่ได้ทําประโยชน์ แล้วเราก็มีทีมงานด้วย แล้วก็
สอนหนังสืออย่างต่อเน่ือง จะช่วยได้ไม่มากก็น้อย  
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อาจารย์พิชญภู์รี จันทรกมลและคณุจงกลกร สิงโตเปน็ผูแ้ทนศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในการเย่ียมชม และ
ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ในโครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน ที่บ้านหนองมะม่วง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2561  
ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1604407156294030&set= 

a.193383984063028.44778.100001742827850&type=3&theater 

 
สําหรับเรื่องประชาธิปัตย์ อยากจะเรียกว่านิวอภิสิทธ์ิ หลังจากที่แพ้เลือกต้ังมาเป็นเวลานาน อภิสิทธ์ิก็

ปรับตัวได้ดีขึ้น กลายเป็นคนมีความเข้าใจในต่างๆ ก็ถือว่าดี ก็อยากให้พรรคเพ่ือไทยปรับตัวด้วย ไม่ใช่เป็น
พรรคของคนคนเดียว  


